

TRANH THÊU TAY CAO CẤP VÀ PHONG THỦY CỦA GIA CHỦ - THEUVIET.COM



Tranh thêu tay vốn là một trong những ngành nghề thủ công lâu đời nhất của Việt Nam và nay đã trở thành một nét văn hóa đẹp đặc trưng của nước ta. Trong quá trình hình thành và phát triển, các nghệ nhân thêu tranh đã không ngừng nghiên cứu và sáng tạo ra những dòng tranh mới, trong số đó không thể không kể đến tranh thêu tay cao cấp – dòng tranh đánh dấu sự thành công vượt bậc của tranh thêu tay truyền thống Việt Nam. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức bổ ích về tranh thêu tay cao cấp. Cùng theo dõi nhé.

Mục lục

1. Tranh thêu tay cao cấp là gì ?

Tranh thêu tay cao cấp là một dòng tranh thuộc tranh thêu tay nghệ thuật truyền thống. Cũng được tạo nên bằng từng đường kim mũi chỉ của người nghệ nhân, song tranh thêu tay cao cấp được sản xuất bằng những nguyên vật liệu có chất lượng cao hơn hẳn, đồng thời nó cũng được chăm chút hơn từ đường nét đến màu sắc so với các dòng tranh thêu khác.



Không giống như các dòng tranh thêu thông thường, thường được thêu trên nền vải thô cứng, tranh thêu tay cao cấp được thêu trên nền vải lụa, được dệt bằng sợi tơ tằm, cho độ đẹp và mềm mịn hơn hẳn.

Chỉ thêu cũng vậy, nếu như các dòng tranh thông thường khác sử dụng chủ yếu là các loại chỉ thêu được nhập khẩu từ Trung Quốc với đặc điểm sợi chỉ to, chất thô, xù thì tranh thêu tay cao cấp lại sử dụng chỉ thêu được sản xuất thủ công tại Việt Nam. Chính vì vậy mà sợi chỉ rất mềm, mịn, độ bóng và bắt sáng tốt. Vải thêu và chỉ thêu đẹp, chất lượng chính là những yếu tố đầu tiên góp phần tạo nên vẻ đẹp có một không hai của các tác phẩm tranh thêu tay cao cấp.



Bên cạnh nguyên vật liệu, các bức tranh thêu tay cao cấp còn được vô cùng trau chuốt về hình thức, từ chủ đề, mẫu mã đến các công đoạn thực hiện và hoàn thiện tranh. Vốn thuộc tranh thêu tay truyền thống nên tranh thêu tay cao cấp có chủ đề và mẫu mã vô cùng đa dạng và phong phú, đủ để đáp ứng nhu cầu và sở thích tiêu dùng của bất cứ đối tượng người tiêu dùng nào.

Từ tranh thêu tay phong thủy đến tranh thêu cao cấp phong cảnh thiên nhiên, quê hương đất nước đến tranh thêu hiện đại, ... tất cả đều là những chủ đề tranh phổ biến, được yêu thích và ưa chuộng nhất của tranh thêu tay cao cấp.



Các công đoạn thực hiện và hoàn thiện tranh cũng được đầu tư hơn hẳn. Đối với việc thực hiện thêu tranh, tranh thêu tay cao cấp đòi hỏi người nghệ nhân phải là người có kỹ năng thêu thùa tốt, tay nghề cao cùng nhiều năm kinh nghiệm mới có thể thực hiện được. Cho đến các khâu hoàn thiện như đóng khung cũng phải hết sức cẩn thận và đầu tư hơn bởi chất lượng của khung tranh thêu tay cao cấp cũng cao hơn tranh thêu tay thông thường.

Chính bởi tất cả những điều trên mà dòng tranh thêu này mới có tên gọi là tranh thêu tay cao cấp, bởi từ vẻ đẹp đến chất lượng nó đều được đánh là “cao cấp” so với bất kể một dòng tranh thêu tay nào trên thị trường hiện nay. Mỗi bức tranh thêu tay cao cấp là một tuyệt tác tranh thêu với vẻ đẹp hài hòa, chận thực và sống động đến lạ thường nhờ sự hòa quyện của đường nét và màu sắc cũng như chứa đựng tâm tư, tình cảm, niềm đam mê và sáng tạo nghệ thuật của người nghệ nhân thêu tranh.

2. Tại sao bạn nên lựa chọn tranh thêu tay cao cấp ?

Tranh thêu tay cao cấp là đồ vật trang trí nội thất đẹp và độc đáo.

Tranh thêu tay cao cấp là những đồ vật trang trí nội thất cao cấp giúp nâng tầm không gian và chính giá trị bản thân bạn. Treo tranh thêu tay cao cấp sẽ giúp

không gian của bạn trở nên thật sang trọng, đẹp đẽ và thu hút ánh nhìn của quan khách đến thăm, cũng là cách để bạn gìn giữ và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Bức tranh với chất liệu cao cấp cũng là cách để khẳng định giá trị và độ chịu chơi của bản thân gia chủ đối với quan khách.



Hiện nay tranh thêu tay cao cấp rất đa dạng về chủ đề, mẫu mã và kích thước, có thể phù hợp để bạn trưng ở bất cứ không gian nào trong ngôi nhà thân yêu, từ phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng bếp hay đơn giản chỉ là lối đi dọc cầu thang. Những tác phẩm tranh thêu nghệ thuật này sẽ giúp không gian của bạn trở nên rất nghệ đấy.

Tranh thêu tay cao cấp là đồ vật phong thủy tốt lành.

Một trong những lý do chính mà người chơi tranh yêu thích và quyết định lựa chọn dòng tranh này là bởi yếu tố phong thủy của nó. Tranh thêu tay phong thủy là một chủ đề lớn của tranh thêu tay cao cấp và cũng là chủ đề tranh bán chạy nhất.

Theo thuyết phong thủy thì vận mệnh của một con người không chỉ phụ thuộc vào bản thân người đó mà còn phụ thuộc vào những yếu tố xung quanh gắn với họ, được gọi là yếu tố phong thủy. Một người sở hữu nhiều yếu tố phong thủy tốt, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ngược lại, một người gắn với những yếu tố phong thủy không tốt thường kém may mắn, vất vả hơn hoặc thậm chí là phải đối mặt với những điều xấu trong công việc và cuộc sống.



Tranh thêu tay phong thủy cũng từ đó mà được sinh ra và trở thành một đồ vật phong thủy tốt lành giúp người sở hữu giảm bớt, tránh những điều không may đang bủa vây và đón nhiều điều may, tài lộc, hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Lựa chọn được một tác phẩm tranh thêu tay cao cấp và sử dụng nó một cách đúng theo phong thủy thì bức tranh đó sẽ trở thành một đồ vật phong thủy tốt lành, hỗ trợ bạn đắc lực trong công việc và cuộc sống. Chính vì vậy mà tranh thêu tay cao cấp với chủ đề phong thủy luôn được các doanh nhân, nhà buôn, những người hoạt động trên con đường quan lộ săn đón nhiệt tình để cầu thăng tiến, thuận lợi và phát đạt.

Tranh thêu tay cao cấp là món quà tặng độc đáo và ý nghĩa.



Không chỉ được lựa chọn để sử dụng cho chính bản thân bạn mà tranh thêu tay cao cấp còn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho những món quà gửi đến người thân, bạn bè hay đối tác trong những dịp đặc biệt như khai trương, tân gia hay sinh nhật, mừng thọ. Đối với ông bà, cha mẹ, những bức tranh thêu tay cao cấp với chủ đề tranh thêu cha mẹ, gia đình, thư pháp sẽ là những món quà vô cùng ý nghĩa để thể hiện lòng biết ơn, yêu quý, kính trọng đối với đấng sinh thành. Với bạn bè thì những tác phẩm tranh thêu tay cao cấp hiện đại sẽ là những món quà phù hợp vô cùng vào những dịp sinh nhật hay tân gia. Còn đến với những buổi tiệc khai trương của đối tác làm ăn thì những bức tranh thêu tay cao cấp Mã đáo thành công, Thuận buồm xuôi gió, ... sẽ thay bạn gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất đến người nhận. Tranh thêu tay cao cấp đảm bảo sẽ là những món quà có thể làm hài lòng bất cứ người nhận nào đấy nhé.

3. Mua tranh thêu tay cao cấp ở đâu ?

Tranh thêu tay cao cấp hiện nay đã trở thành một dòng sản phẩm vô cùng phổ biến trên thị trường, chính vì vậy mà bạn cũng có thể tìm được vô số những nhà cung cấp khác nhau cho sản phẩm này. Tuy nhiên, độ đẹp và chất lượng dường như lại là 2 yếu tố được quan tâm hàng đầu với người tiêu dùng mà ít nhà cung cấp nào có thể đáp ứng được.

Đến với Thêu Việt, quý khách hàng sẽ không còn phải băn khoăn về những điều đó. Thêu Việt là công ty chuyên sản xuất và phân phối những dòng tranh thêu cao cấp đẹp, chất lượng và uy tín hàng đầu trên thị trường hiện nay. Mỗi sản phẩm tranh thêu tay cao cấp của công ty đều được thực hiện bởi những nghệ nhân thêu tranh tay với nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo sản phẩm khi hoàn thiện đẹp đến từng mm, chân thực và sống động không ngờ. Sản phẩm của công ty đã được rất nhiều khách hàng lựa chọn và tin dùng, đồng thời cho lại phản hồi và đánh giá tốt.



Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

- Công ty: Tranh thêu tay Thêu Việt
- Địa chỉ: 64A Phố Tôn Đức Thắng, P, Đống Đa, Hà Nội
- Tư vấn: **083 252 8338 – 0947 97 8338**
- Tư vấn phong thủy: 0983 328 548 (Mr.Công)
- Tổng đài giải đáp thắc mắc & khiếu nại: 024 373 49 801
- Showroom 1: 64A Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.
- Showroom 2: Số L02 – 10 Ngõ 242 Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Hà đông, Hà Nội

Tranh thêu tay Thêu Việt tự hào đã góp phần tạo nên sắc màu mới cho dòng tranh thêu tay truyền thống Việt Nam. Là món quà độc đáo và đậm đà tình nghĩa quê hương dành cho những người thân yêu và bạn bè khi đến Việt Nam tham quan du lịch. Chúng tôi mong muốn mang những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc biệt này giới thiệu tới khắp miền đất nước Việt Nam và bạn bè trên Thế Giới.

Bài viết hôm nay đã cung cấp cho bạn những thông tin thú vị về tranh thêu tay cao cấp cùng với những lợi ích khi sử dụng sản phẩm này. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi và chúc bạn sẽ lựa chọn được cho mình sản phẩm ưng ý và phù hợp.



Nguồn: <https://theuviet.com/tranh-theu-tay-cao-cap/>

www.vietnamvanhien.org

An Lạc & Tự Chủ

VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info

TỦ SÁCH VIỆT NAM VĂN HIẾN VỚI HƠN 10000 TÁC PHẨM